



## คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๓๑๗/๒๕๖๔

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร

เพื่อให้การจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ของกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย :-

#### คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	กรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## คณะกรรมการดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	รองประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	กรรมการ
รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นายประเสริฐ คำนวล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสุรภา ศรีวิชัย)	กรรมการ

รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชรินทร์ นาคศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวีรวัฒน์ แสนชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายทวิชนม จันทร์เทพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญาภัค เจริญดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐฐา เอี้ยวคนอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลาวัลย์ วารินศิริรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิษณุ สุวรรณทัต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐชิวินา เหลืองดอกไม้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสินจัย บุญทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอนุชา ป้อมคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย